

โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการเข้าร่วมและการดำเนินงานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
บุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิพงษ์ พลคำฮัก คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ขำจันทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะสห
เวชศาสตร์ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ งดให้ งดรับ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
(No Gift Policy)





เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิพงษ์ พลคำฮัก คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ ได้มีการประกาศเจตนารมณ์ งดให้ งดรับ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2567 จากการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ณ ห้องเรียนกายภาพบำบัด (เตียงสูง) ชั้น 1

ซึ่งในวันดังกล่าวได้มีการให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เผยแพร่แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเมินการรับรู้ดังกล่าว

คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมให้ความรู้การเบิกจ่ายงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้กับบุคลากรในคณะสหเวชศาสตร์



เมื่อวันที่ 4 และ 11 ตุลาคม พ.ศ.2566 คณะสหเวชศาสตร์ นำโดยผศ.ดร.พุทธิพงษ์ พลคำฮัก คณบดี และ ผศ.ดร.สุภาพร ขำจันทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร จัดกิจกรรม การอบรมถ่ายทอดแนวทางและขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ ของคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยการอบรมดังกล่าวเป็นการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้โดย นางศุภรีญา วัน โน นักวิชาการเงินและบัญชีคณะฯ และนายณัฐพงษ์ ขวัญจริง นักวิชาการพัสดุคณะฯ ตามลำดับ ให้กับ ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในคณะฯ ทุกท่านสามารถ ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินและการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความถูกต้องเหมาะสม รวมถึงก่อให้เกิดความ โปร่งใสในการบริหารงานและการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายของ บุคลากรภายในคณะฯ

คณะสหเวชศาสตร์ ส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากร มีการทำนุบำรุงศาสนา



คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการฉลองวันสถาปนาคณะฯ ขึ้น คณะสหเวชศาสตร์ กิจกรรมภายในโครงการมีพิธีทางศาสนา ทำบุญตักบาตร โดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 5 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ จากนั้นมีการจัดซุ้มอาหารให้บริการแก่นิสิต และบุคลากรของคณะ